

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

#ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

โรมโพธิ์ พร็อพฯ เห็นขายต่างชาติรับดาว์น75%ก่อนโอนหนุนต้นทุนเงินต่ำ

โรมโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ เน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักเป็นชาวต่างชาติ คิดเป็นสัดส่วนกว่า 80% ของรายได้รวม กระจายอยู่มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญและแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่น ที่สำคัญรับเงินดาว์นไม่ต่ำกว่า 75% จึงโอนทรัพย์สิน หมดห่วงเรื่องกู้สินเชื่อไม่ผ่านหรือทิ้งดาว์น ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องการโอน อีกทั้งได้รับเงินสดมาบริหารงานเป็นทุนหมุนเวียนทำให้ต้นทุนทางการเงินต่ำด้วย เตรียมเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ mai วันที่ 2 พ.ย.นี้

STANLYรับคำสั่งซื้อใหม่ต่อเนื่องแนวโน้มเติบโตดี-ปรับเป้าหมายราคา250บาท

ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า กำไรไตรมาส 2 ปี 60/61 จะปรับตัวดีขึ้น 370 ล้านบาท จากทั้งไตรมาสก่อนและปีก่อน เป็นแรงหนุนอุตสาหกรรมรถยนต์และรถรุ่นใหม่ ในอนาคตมีทิศทางในด้านบวกต่อเนื่อง ผลจากการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีจุดเด่นและแข็งแกร่งในเรื่องเทคโนโลยี ราคาหุ้นปัจจุบัน Laggard เมื่อเทียบกับหุ้น AH และ SAT คงแนะนำ TRADING BUY เปลี่ยนไปใช้เป้าหมายปีหน้า 250 บาท

สินเชื่อแบงก์เดือนก.ย.หนึ่งรายใหญ่คืนหนี้-SMEsซบ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยสรุปภาพรวมสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทย 14 แห่งเดือน ก.ย. 2560 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย 1.1 หมื่นล้านบาท เป็น 10.726 ล้านล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่ม 0.1% MoM ขณะที่อัตราเพิ่มจากระยะเดียวกันปีก่อนชะลอลงมาที่ 2.15% YoY จากระดับ 2.78% YoY ในเดือน ส.ค. แต่เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนมาที่ 1.16% YTD เนื่องจากยังมีการชำระคืนสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่ และสินเชื่อเอสเอ็มอียังชะลอลงตัว จึงกดดันให้สินเชื่อในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ปรับตัวลดลง สวนทางกับกลุ่มธนาคารขนาดเล็กที่มีอัตราเติบโตดี ตามทิศทางสินเชื่อรายย่อยที่ขยายตัวดีขึ้น ส่วนสินเชื่อในกลุ่มธนาคารขนาดกลางค่อนข้างทรงตัว

#โพสต์ทูเดย์

คลังสั่งรื้อกรอบเงินเพื่อปี'61 ธปท.เสนอคงเป้าหมายเดิม 1-4% แต่คลังยันตัวเลขจริงต่ำหลุดกรอบมาหลายปี

คลังกับ ธปท.เตรียมเคาะตัวเลขสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้ ย้ำเงินเพื่อต้องดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจด้วย

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ได้หารือกับนายวิโรจน์ สันติประภาพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อกำหนดกรอบเป้าหมายเงินเพื่อในปี 2561 ซึ่ง ธปท.ยืนยันว่าจะคงกรอบเงินเพื่อไว้เท่าเดิมที่ 2.5% บวกลบ 1.5% หรือ 1-4% ซึ่งคาดว่าจะทำให้เงินเพื่ออยู่ในกรอบเป้าหมายได้

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สรรพากรสั่งปฐมนิเทศภาษีนักฟุตบอล

กรมสรรพากรเตรียมให้ความรู้แก่นักฟุตบอลและสโมสร ขอความร่วมมือเสียภาษีให้ถูกต้อง นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ได้สั่งเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรออกไปให้ความรู้เรื่องการจ่ายภาษีประเภทต่างๆ กับนักฟุตบอลอาชีพในสโมสรฟุตบอลทุกลีกทั่วประเทศ เนื่องจากปัจจุบันการแข่งขันฟุตบอลเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ มีเงินหมุนเวียนจำนวนมาก รวมถึงนักฟุตบอลที่มีค่าจ้างและรายได้สูง บางรายสูงกว่าแสนบาทต่อเดือน กรมสรรพากรจึงต้องการให้นักฟุตบอลและสโมสรได้มีความรู้เรื่องเสียภาษีให้ถูกต้อง

#เดลินิวส์

นักบอล-สโมสรไทยลีกควา สรรพากรไล่บี้เก็บภาษี

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ได้ให้นโยบายเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรทั่วประเทศ ออกไปให้ความรู้ในการจ่ายภาษีประเภทต่างๆ อย่างถูกต้องแก่นักฟุตบอลอาชีพ และสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย เนื่องจากขณะนี้การแข่งขันฟุตบอลในเมืองไทย ได้กลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่มีเงินหมุนเวียนจำนวนมาก เช่นเดียวกับนักฟุตบอลอาชีพที่มีค่าจ้าง รายได้สูงมาก บางคนสูงนับเป็นแสนบาทต่อเดือน ดังนั้นกรมสรรพากรจึงส่งเสริมให้นักฟุตบอลและสโมสรได้มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อมาเสียภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ชัยโจลุยส่งออกแอร์หนีตาย

นายธนวัฒน์ จิตตพิลังคบุรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ ชัยโจ เด็นกิ เปิดเผยว่า แนวทางดำเนินธุรกิจนับจากนี้จะเน้นส่งออกเป็นหลัก เพื่อกระจายความเสี่ยงจากปัญหาเศรษฐกิจและกำลังซื้อไทยที่ยังไม่ฟื้น รวมทั้งสภาพอากาศไม่เป็นใจจนทำให้ตลาดเครื่องปรับอากาศ (แอร์) ปีนี้คาดว่าจะติดลบ 20% สูงสุดในรอบ 15-20 ปี โดยตั้งเป้าหมายปี 61 มียอดขายเพิ่มจาก 2,000 ล้านบาท เป็น 3,000 ล้านบาท และสัดส่วนส่งออกเพิ่มจาก 40% เป็น 50% "ปัจจุบันส่งออกไปแล้ว 30 ประเทศทั่วโลก อาทิ ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และญี่ปุ่น และปีหน้ามีแผนขยายในยุโรปเพิ่ม พร้อมกับศึกษาตลาดในเยอรมนีและอิตาลี โดยจะเห็นว่าได้เน้นทำตลาดประเทศที่มีกำลังซื้อสูงเป็นหลัก เนื่องจากต้นทุนการผลิตของบริษัทค่อนข้างสูงทำให้สินค้าราคาแพง ซึ่งไม่เหมาะกับตลาดอาเซียนที่ต้องการสินค้าราคาถูกและการแข่งขันรุนแรงโดยเฉพาะเรื่องราคาที่ต้องแข่งกับจีน"

ติกลับแผนเงินเพื่อรพท. คลังหวังพลาดเป้า 3 ปีติด

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ได้หารือกับนายวิโรจน์ สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อกำหนดกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อในปี 61 ซึ่ง ธปท. ยืนยันว่าจะคงกรอบเงินเฟ้อไว้เท่าเดิม 1-4% หรือที่ 2.5% แต่กระทรวงการคลังไม่เห็นด้วยกับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อดังกล่าว เพราะเห็นว่า ธปท. ไม่สามารถบริหารกรอบเงินเฟ้อให้อยู่

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ในรอบเป้าหมายมา 3 ปี ติดต่อกันแล้ว จึงต้องการให้ ธปท. บริหารเงินเพื่อให้อยู่ในกรอบเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆ กับการดูแลเสถียรภาพให้มากกว่านี้

สหกรณ์ปรับลดรัฐจัดงานที่ศรีราชา

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มหาชน เปิดเผยว่า เตรียมจัดงานสหกรณ์แฟร์ศรีราชา นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาทำการจัดจำหน่ายให้ประชาชนได้มาจับจ่ายสินค้าคุณภาพในราคาพิเศษสุดจัดขึ้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 3-4 พ.ย.60 ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น. และวันที่ 5 พ.ย.60 เปิดจำหน่ายเวลา 08.00-17.00 น.

#ไทยรัฐ

สรรพสามิตไล่เชือด 3 ยี่ห้อ

บุหรี่นอกเลี้ยงภาษีใหม่กวดราคาขายปลีก กรมสรรพสามิต มิน!! ถูกผู้นำเข้าบุหรี่จากต่างประเทศ 3 ยี่ห้อ กวดราคาขายปลีกเหลือของละ 60 บาท ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่เตรียมเรียกผู้ประกอบการพบทวงสัญญาจากผู้ขาย...หากไม่ปฏิบัติตามสั่งเชือดทันทีใช้ไม่แข็งปรับขึ้นราคาขายปลีก

"ไอเคโอ"ปลุกสุวรรณภูมิคึกคัก

เที่ยวบินจีนแห่งจอร์เจียโดยสารพุ่ง นายนิติชัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า หลังจากประเทศไทยได้รับการปลดธงแดงจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ไอเคโอ) ทำให้ตั้งแต่ต้นเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีความคึกคักมากขึ้นโดยช่วงเวลาที่ไมค์บั้ง(ออฟฟิศ) 02.00-05.00 น. เริ่มมีสายการบินขอรับจัดสรรตารางเวลาการบิน(สลอต) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสายการบินที่เดินทางมาจากประเทศจีนทำให้ภาพรวมผู้โดยสารเติบโตขึ้น 12.7% โดยระหว่างประเทศเติบโตกว่า 20% บางวันสูงถึง 30%

รัฐลุยไฟปลดล็อกธุรกิจสตาร์ทอัพ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์(ฉบับที่...) พ.ศ....เพื่อธุรกิจสตาร์ทอัพผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้วหลังจากที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้นำร่าง พ.ร.บ.แก้ไขฉบับดังกล่าวรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ทอัพ จำนวน 4 ครั้ง รวมทั้ง รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ ที่ www.dbd.go.th โดยหลังจากนี้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะส่งร่างกฎหมายฯให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาซึ่งหากผ่านการพิจารณาแล้วก็จะส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) พิจารณา 3 วาระ ก่อนตราเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป